

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

Chevron Thúc Đẩy Giáo Dục STEM tại Trường Hightower Elementary với Khoản Tài Trợ Giáo Dục \$10.000

Công cuộc đổi mới đang ngày càng nhận được nhiều hỗ trợ hơn sau cú hích đến từ khoản tài trợ giáo dục DonorsChoose hậu hĩnh trị giá \$10.000 của Chevron. Giờ đây, học sinh tại Hightower Elementary sẽ có nhiều tài liệu và nguồn lực học tập hơn nữa để mở rộng trí tưởng tượng của mình vào thế giới hấp dẫn của giáo dục Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (STEM).

Vào ngày 18 tháng 10, Chevron đã trao tặng nhà trường khoản tài trợ này, và Hiệu Trưởng của Hightower, Shelia Price, đã cảm kích bày tỏ sự biết ơn và lời cảm ơn tới Chevron vì sự hợp tác hào phóng này.

“Chúng tôi rất phấn khích về khoản quyên góp này. Chúng tôi đã là đối tác với Chevron trong nhiều năm”, Hiệu Trưởng Price nói. “Họ luôn ủng hộ trường học của chúng tôi, họ ở ngay trong khu vực lân cận và luôn hỗ trợ chúng tôi, và tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn.”

Hightower Elementary có giấy chứng nhận danh giá là trường STEM của Cognia, một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng chuyên kiểm định các trường tiểu học và trung học trên toàn thế giới. Hiệu trưởng Price thừa nhận về những thách thức đặc thù trong việc giới thiệu các khái niệm bền vững cho học sinh tiểu học.

“Việc đảm bảo chúng tôi có những gì cần thiết để giới thiệu tài liệu đó cho học sinh ở độ tuổi này là rất quan trọng. Khoản tài trợ này sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều”, bà Price nói. “Chúng tôi có thể mua tài liệu, đồ dùng học tập và mang đến trải nghiệm cho học sinh của mình để các em được tiếp xúc với các nghề nghiệp STEM và biết hiện có những cơ hội nghề nghiệp nào đang chờ đón mình. Chúng tôi cố gắng sử dụng các vấn đề trong thế giới thực để giới thiệu với các em, và các em nghĩ ra những cách thức sáng tạo để giải quyết những vấn đề đó.”

DonorsChoose là một tổ chức phi lợi nhuận cho phép các cá nhân quyên góp trực tiếp cho các dự án lớp học ở trường công lập, giúp Chevron tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ học sinh và giáo viên trường công lập một cách dễ dàng. Từ năm 2021, Chevron đã đầu tư gần \$3,5 triệu và tài trợ gần 4.300 dự án, tác động sâu sắc đến các lớp học trên toàn quốc.

Tuy nhiên, cam kết này vẫn tiếp tục. Chevron sẽ trao tặng khoản tài trợ giáo dục DonorsChoose trị giá \$100.000 cho các học khu được xác định tại Florida, Georgia và Texas. Amy Brandenstein, Đại Diện Quan Hệ Cộng Đồng của Chevron Pascagoula Refinery, ca ngợi sự tận tâm của Hightower Elementary đối với giáo dục STEM.

“Họ đang làm những điều tuyệt vời cho trẻ em. Mỗi tháng một lần, họ tập trung vào các thí nghiệm và dự án khoa học giúp giải quyết các vấn đề thực tế, điều này thật tuyệt vời khi được thực hiện ở cấp tiểu học”, bà Brandenstein cho biết. “Xin cảm ơn vì đã mang đến cho các em những cơ hội tuyệt vời như vậy, và chúng tôi rất vui mừng với sự hợp tác này.”

Hiệu trưởng Price cho biết bà rất biết ơn sự tài trợ hào phóng của công ty và nhấn mạnh rằng điều này sẽ mở rộng nền giáo dục cho học sinh của bà thông qua việc cung cấp cho các em nhiều công cụ, kiến thức và nguồn cảm hứng hơn để thành công vượt trội trong các môn học STEM.

XXX